

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๕/ว ๔๙๖๒



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๔ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๕/ว ๔๑๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญผู้ประสานงานในระดับกระทรวง ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบัวฉัตร ชั้น ๘ อาคารกรมการปกครอง (คลอง ๙) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอส่งรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาเพื่อทราบและพิจารณา หากมีข้อแก้ไขขอให้แจ้งตามแบบแจ้งแก้ไขรายงานการประชุมที่ส่งมาด้วย ๒. ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และขอให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินการแจ้งรายชื่อบุคคลข้อมูลเอกสารราชการที่ต้องใช้ในการบริการประชาชน โดยมีแนวทางการแจ้งรายชื่อบุคคลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง URL : <https://webapp.bora.dopa.go.th/GovDocSurvey/Index.aspx> ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ และให้รวบรวมเสนอผู้บังคับบัญชาลงนามหนังสือแจ้งส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประสานงานแจ้ง Username และ Password ให้กับผู้แทนระดับกระทรวง ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประสานหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเบื้องต้นแล้ว

๒. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีความพร้อมด้านเทคนิค ด้านฐานข้อมูล ดำเนินการพัฒนาระบบ Web Service เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและปรับปรุงระบบบริการประชาชนรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว และการเชื่อมโยงระบบบริการประชาชนกับระบบฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Linkage Center) เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้จากระบบแทนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชน ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถแจ้งความพร้อมเข้าเรียนรู้ด้านเทคนิคไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่จะเข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

๓. มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ยังไม่มีความพร้อมด้านเทคนิค ด้านฐานข้อมูล ด้านการพัฒนาระบบ Web service เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการกับ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการปรับปรุงระบบบริการประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้จัดเตรียมงบประมาณในการดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๒ จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแผนงานบูรณาการ เชิงยุทธศาสตร์ (แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล) รองรับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการ บริการภาครัฐ ซึ่งมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเจ้าภาพของแผนงานบูรณาการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย